



TIN TỨC THÔNG BÁO CẤP THỜI
Văn Phòng Giao Tế Công Cộng Sở Cảnh sát OC, 714-904-7042

Các Điều Tra Viên tìm kiếm thêm các nạn nhân sau khi bắt giữ

kẻ tình nghi sẵn mỗi tình dục

SANTA ANA, Ca. (22 Tháng Một, 2024): Các điều tra viên Sở Cảnh Sát Quận Cam đang tìm kiếm sự trợ giúp của công chúng để dò kiếm thêm các nạn nhân, nhân chứng, và thông tin liên hệ đến việc bắt giữ một kẻ tình nghi sẵn mỗi tình dục.

Hôm thứ Sáu, 19 Tháng Một, 2024, một Nhân Viên Trường Học Tài Nguyên của Sở Cảnh Sát được biệt phái đến thành phố Mission Viejo đã được gửi đến một văn phòng chi nhánh để đáp ứng liên quan đến một vị thành niên người đã nhận được một nội dung đầy dâm dục từ một người đàn ông. Các điều tra viên Đặc Vụ Chi Tiết Nạn Nhân được gửi đến và điều tra thêm về sự liên lạc của vị thành niên với người đàn ông.

Nghi can, Arian Fabian Ortega, 23 tuổi, cư dân thành phố Santa Ana, đã thuê một công ty chuyên chở đi đến thành phố Lake Forest để đón vị thành niên và chở tới căn phòng chung cư của đương sự tại thành phố để làm tình. Các điều tra viên đã tìm thấy Ortega đang chờ vị thành niên và đã bắt giữ nghi can. Ortega được giải giao đến nhà giam Quận Cam với nhiều tội danh liên quan đến giao tiếp tình dục với ý định dụ dỗ vị thành niên vào đường dâm dục.

Các điều tra viên tin rằng có thể có thêm các nạn nhân khác. Bất cứ ai có thông tin được khuyến khích gọi số 714-647-7000. Những thông tin ẩn danh có thể gửi đến đường giầy OC Crime Stoppers tại số 855-TIP-OCCS (855-847-6227) hay tại occrimestoppers.org.

Sở Cảnh Sát khuyến khích các bậc phụ huynh nói chuyện với con em họ về sự an toàn trên mạng và sự quan trọng phải phúc trình những giao tiếp không thích hợp cho người lớn đáng tin cậy. Các bậc phụ huynh phải để ý đến nội dung trong các điện thoại di động, máy điện tử... của con em họ. Nếu một phụ huynh tin rằng họ cần đến sự trợ giúp của nhân viên công lực, xin liên lạc với sở cảnh sát địa phương để được giúp đỡ.



ORANGE COUNTY
SHERIFF'S DEPARTMENT

NEWS RELEASE

SHERIFF-CORONER DON BARNES



Arian Fabian Ortega, 23

###